



ที่ พร ๐๐๒๓.๑ / ว ๑๑๓

สำนักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่
ถนนราษฎร์อุทิศ พร ๕๕๐๐๐

๓ มีนาคม ๒๕๕๘

เรื่อง แจ่งกำหนดการปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งกีดขวางการระบายน้ำของแม่น้ำคูคลอง
ในพื้นที่จังหวัดแพร่

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ และท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ

อ้างถึง หนังสือจังหวัดแพร่ ด่วนที่สุด ที่ พร ๐๐๒๓.๑/ว ๑๐๘ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. กำหนดการปฏิบัติงาน จำนวน ๑ ชุด
๒. แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่จังหวัดจัดประชุม เพื่อหาแนวทางในการดำเนินการกำจัดสิ่งกีดขวางการระบายน้ำ
ของแม่น้ำคูคลอง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนาร่องในพื้นที่ ๘ อำเภอ ในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘
ตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

ในที่ประชุมดังกล่าวได้มีกำหนดแนวทาง และห้วงเวลาดำเนินการตามบัญชีกำหนด
การปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการ จึงขอแจ้งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
เทศบาลเมืองแพร่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนาร่องได้รับทราบและดำเนินการตามกำหนดการ
ซึ่งสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่จะได้เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
ทุกแห่งได้นำแนวทางในการดำเนินการดังกล่าวไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเอง เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งกีดขวางการ
ระบายน้ำของแม่น้ำคูคลองต่อไป เมื่อได้ดำเนินการแล้วรายงานให้จังหวัดทราบพร้อมภาพถ่ายกิจกรรมตามแบบ
รายงานที่ส่งมาพร้อมนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายจรัลชัย เลียงประสิทธิ์)

ท้องถิ่นจังหวัด.....

งานบริหารทั่วไป

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๕๕๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๒๑

กำหนดการปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งกีดขวางการระบายน้ำ ออกรูปเครื่องร่อนส่วนท้องถิ่นนำร่องในพื้นที่จังหวัดแพร่
จำนวน ๙ แห่ง (๘ อำเภอ)

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

ที่	อำเภอ	พื้นที่นำร่อง	การดำเนินการ	ขอเครื่องจักร อบจ.หรือไม่	วันที่ดำเนินการ
๑	อำเภอหนองม่วงไข่	ทต. หนองม่วงไข่	ดำเนินการโดยใช้บุคลากรของเทศบาล และประชาชนในพื้นที่ และ เรือท้องแบน ของ ปก. ซึ่งเทศบาลได้ประสานงาน โดยตรงแล้ว	ไม่ขอ	๙ มี.ค.๕๙
๒	อำเภอวังชิ้น	อบต. นาพูน บริเวณลำห้วยแม่สิน ม.๔	ดำเนินการโดยใช้เครื่องมือเครื่องใช้ บุคลากรของเทศบาล และประชาชน ในพื้นที่	ไม่ขอ	๑๐-มี.ค.-๕๙
๓	อำเภอสูงเม่น	ทต. สูงเม่น บริเวณ ลำเหมืองบริเวณประปา ถึง ฉาปนสถานสูงเม่น ม.๓	ดำเนินการโดยใช้เครื่องจักร เครื่องมือ ของ อบจ. บุคลากรของเทศบาลและ ประชาชนในพื้นที่	ขอเครื่องจักร อบจ.	๑๑-มี.ค.-๕๙

๔	อำเภอเด่นชัย	ทต.เด่นชัย - แม่น้ำแม่พริก	ดำเนินการโดยใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ บุคลากรของเทศบาลและประชาชนในพื้นที่ (เรือท้องแบนจำนวน ๒ ลำ ราษฎรทุก ๓ คับ ของเทศบาล)	ไม่ขอ	๑๔ - ๑๖ มี.ค.๕๙
๕	อำเภอสอง	ทต.สอง	ดำเนินการโดยใช้เครื่องจักร เครื่องมือ ของ อบจ. บุคลากรของเทศบาลและประชาชนในพื้นที่	ขอเครื่องจักร อบจ.	๒๒ มี.ค.-๕๙
๖	อำเภอเมืองแพร่	ทต.บ้านถิ่น	ดำเนินการโดยใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ บุคลากรของเทศบาล ประชาชนในพื้นที่ และ เรือท้องแบนของ ปภ. ซึ่งเทศบาลได้ประสานงานโดยตรงแล้ว	ไม่ขอ	๒๕-มี.ค.-๕๙
๗	เทศบาลเมืองแพร่	บริเวณคูน้ำประตู่ใหม่ข้างโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลเมืองแพร่	ดำเนินการโดยใช้เครื่องจักร เครื่องมือ บุคลากรของเทศบาล และ เรือท้องแบน ของ ปภ. ซึ่งเทศบาลได้ประสานงาน โดยตรงแล้ว	ไม่ขอ	๒๕-มี.ค.-๕๙

๘	อำเภอร่องวาง	ทต.บ้านเวียง	ดำเนินการโดยใช้เครื่องจักร เครื่องมือของ อบจ. บุคลากรของเทศบาลและประชาชนในพื้นที่	ขอเครื่องจักร อบจ.	สำรวจแล้วจึงกำหนดวันดำเนินการ
๙	อำเภอคลอง	ทต. แม่ลานนา	ดำเนินการโดยใช้เครื่องจักร เครื่องมือของ อบจ. บุคลากรของเทศบาลและประชาชนในพื้นที่	ขอเครื่องจักร อบจ.	สำรวจแล้วจึงกำหนดวันดำเนินการ

แบบฟอร์มการรายงาน

แผนการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมทางการระบายน้ำในพื้นที่จังหวัดแพร่
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

ลำดับ	อำเภอ	อปท.	จุด/บริเวณที่ดำเนินการ	เครื่องมือที่ใช้	ปริมาณ น้ำหมัก (กิโลกรัม)	ขนาดพื้นที่ (ตารางเมตร)	วันที่ ดำเนินการ	หมายเหตุ

หมายเหตุ : จัดส่งให้จังหวัด ทางโทรสาร ๐-๕๕๕๓-๕๑๑๙ ต่อ ๒๕ หรือ e-mail : Nidtan@hotmail.com (ธนาคาร)